



สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

# เสียงรัฐ

หน้า 8

ปีที่ 23 ฉบับที่ 531 ปักษ์แรกประจำเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2558

ราคา 10 บาท

## มพล.ก้าวสู่ปีที่ 18 พร้อมเป็นศูนย์กลางการแพทย์ลุ่มน้ำโขง

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย 17 ปี แห่งการตามรอยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ว่า มหาวิทยาลัยดำเนินงานภายใต้หลักการสำคัญคือสืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้า “ปลูกป่า สร้างคน” ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในมิติต่างๆ โดยมีกรอบที่ใช้น่าเป็นทิศทางว่า new different better หรือ ใหม่ แตกต่าง ดีกว่า ไม่ว่าจะพัฒนาสำนักวิชา, สาขาวิชา หรืออัตลักษณ์ของนักศึกษา รวมถึงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างรวดเร็ว

มฟล.ทุ่มเทกำลังไปอย่างมากในการผลิตบัณฑิตให้เข้มแข็ง มีคุณภาพ มีความสามารถมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาและความสามารถในการปรับตัวเพื่อทำงานข้ามวัฒนธรรมในสังคมนานาชาติ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งการก้าว

สู่ประชาคมอาเซียน หรือโลกาภิวัตน์ จึงทำให้ทุกวันนี้บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกคนมีความโดดเด่น มีความรู้เพียงพอที่จะไปทำงานที่ท้าทายได้ มีความพร้อมทำงานในสังคมต่างวัฒนธรรม มีความสามารถที่จะทำให้องค์กรแห่งนั้นเติบโตอย่างเห็นได้ชัด และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศ

จากจำนวนนักศึกษา 62 คน ใน 2 สำนักวิชา ในปีการศึกษา 2542 จนกระทั่งเป็น 14,000 คนในปัจจุบัน ใน 78 หลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ในจำนวนนั้นมีนักศึกษาต่างชาติกว่า 500 คน จาก 26 ประเทศทั่วโลก และในปีนี้มีนักศึกษาเดินทางมาจากทุกประเทศสมาชิกอาเซียน โดยทุกวันนี้มีบัณฑิตกว่า 15,000 คนที่ทำงานอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคม มีงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับกว่า 846 เรื่อง มีบริการวิชาการแก่สังคมกว่า 3,687 กิจกรรม

อธิการบดี มฟล.กล่าวต่อว่า การ

ย่างเข้าสู่ปีที่ 18 เป็นก้าวที่สำคัญของ มฟล. ที่พร้อมจะก้าวสู่การเป็น “ศูนย์กลางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา การแพทย์ และการพัฒนาศูนย์การมนุษย์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ซึ่งประกอบด้วย ไทย เมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และจีนตอนใต้ โดยตั้งใจว่าใน 10 ปี ข้างหน้านี้ ตามแผนการดำเนินงาน มฟล.จะก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาคนี้ เพื่อตามรอยสมเด็จพระเจ้าที่มีความหวังใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์ ที่เริ่มดำเนินการแล้วคือจัดตั้งศูนย์การแพทย์ที่หวังจะให้ เป็น “ศูนย์กลางการแพทย์” หรือ Medical Education Hub และ Medical Service Hub ของอนุภูมิภาคนี้

มฟล.กำลังก้าวสู่ปีที่ 18 ถ้านับสำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยก็ไม่มากนักหากเทียบ กับมหาวิทยาลัยอื่น เป็น 18 ปีของความมุ่งมั่นที่จะทะยานต่อไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงและความมั่นใจ เพราะ มฟล.เลือกทำและลงมือทำทันที